

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี**

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง					
		1 น้อยที่สุด	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 มาก		5 มากที่สุด
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตก่อสร้างในพื้นที่					✓	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตก่อสร้างในพื้นที่</li> <li>แจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</li> <li>ประกาศแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ ณ ที่ทำการ ให้ประชาชนที่มารับบริการรับทราบ</li> </ol>
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจในการให้บริการแก่ประชาชนเสี่ยงต่อการรับ/ให้สินบน เพื่อแลกกับการรับบริการที่รวดเร็ว					✓	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน</li> <li>แจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</li> <li>ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และระยะเวลา ณ ที่ทำการ ให้ประชาชนที่มารับบริการรับทราบ</li> </ol>

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง					
		1 น้อยที่สุด	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 มาก	5 มากที่สุด	
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่ำกว่า 500,000) เจ้าหน้าที่สามารถเลือกคู่สัญญาได้					✓	<p>1. กำหนดหลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง เช่น ต้องการหาผู้เทียบ ไม่น้อยกว่า 3 ราย</p> <p>2. แจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>
(4) การบริหารงานบุคคล	การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่				✓		<p>กำหนดตัวชี้วัด และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนในแต่ละรอบการประเมิน พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินในแต่ละรอบการประเมินให้รับทราบโดยทั่วกัน</p>